

เรื่อง การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันวิทยบริการ

เขียน ประธานคณะทำงานประกวดข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฯ

จากการที่ผมได้มาใช้บริการและเป็นนิสิตเก่า ขอแสดงความเห็นการพัฒนาของสถาบัน ฯ  
ดังรายการต่อไปนี้

ห้องอาหาร : ปฏิบัติการมีส่วนร่วมดีมาก ป้อนกันนุกและสุนัขและเชื้อโรค, ส่วนกรงตาข่าย  
ในอนาคต อาจจะใช้โหนดสี ชมพู, ฟ้า หรือเขียว แทนสีดำจะดูดีขึ้น, รถเข็นติดล้อเลื่อนเก็บภาชนะ  
เพื่อสะดวกรวดเร็ว ช่วยบุคคลากรในการบริการทำงานให้บุคคลากรสถาบัน ฯ.

เก้าอี้โครงเหล็ก : ในบริเวณสนามหญ้าในอนาคตถ้าเป็นไม้ น่าจะดูเป็นบรรยากาศที่เบา  
และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดีกว่าเดิม หรือเพียงนำแผ่นไม้มาทากาวติดโครงเหล็กก็ได้.

สายยางฉีดพ่นลานปูน : หน้าทางเข้าอาคารห้องสมุด ถ้าเป็นวงล้อม้วนเก็บด้วยมือ น่าจะดี  
กว่าการโยงถือพับเดินเก็บ เพราะวงล้อม้วนเก็บสะดวก รวดเร็ว ง่าย และสามารถใช้โซ่คล้องล้อ  
ด้วยกุญแจได้อีกด้วย.

ประกาศกำหนดการ : ปิด เปิด เลื่อนเวลาระยะต่าง ๆ ของอาคารห้องสมุด น่าจะเป็นแผ่น  
ติดกระดาษทาบด้วยแผ่นพลาสติกบาง ๆ (ไม่จำเป็นต้องเคลือบ) ติดบนแผ่นไม้ค้ำของบนราวบันได  
ไม่ต้องเสียเวลาเดินถึงประตูกระจก หรือ ติดบนที่ประกาศเป็นเสามีกรอบติดประกาศวางบนเชิง  
บันไดช่วยให้ผู้รับบริการประทับใจและประหยัดพลังงานได้ด้วย.

ภาพยนตร์ : ในลักษณะแผ่นซีดี, ดีวีดี หรือเทปก็ตาม ไม่น่านำภาพยนตร์ที่มีลักษณะทำร้าย  
หรือการต่อสู้ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งด้านการเพศที่ไม่เหมาะสม คุณภาพตกต่ำต่อสังคมเข้ามาใน  
สถาบัน ฯ ที่ตั้งงามแห่งนี้ทั้งไทยและเทศ สมควรเลือกและสร้างสรรค์นำเสนอที่ดี แผ่นซีดี, ดีวีดี หรือ  
เทปที่ดีต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมต่อเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ดีของประเทศเข้ามาให้มากและ  
คุณภาพที่ดีขึ้น.

รูปปั้น : ที่เป่าแคนอยู่ในลักษณะที่ตืออยู่แล้ว แต่การแต่งกายน่าจะให้ช่างปั้นเข้ามาเพิ่ม  
แต่งในด้านเสื้อผ้า กางเกง เพื่อให้ดูสุภาพเรียบร้อยดูดีขึ้นต่อสังคม.

ข่าวเศรษฐกิจ : หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น คอหุ้น กระแสหุ้นให้นิสิต และผู้ใช้บริการได้รับทราบ  
ติดตามข่าวสังคมเศรษฐกิจของประเทศและสังคมโลกที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่และดียิ่งขึ้น.

แผ่นภาพโปสเตอร์ : รูปสลัมบนบันไดทางขึ้นน่าจะนำออก แล้วนำพาสวนดอกไม้หรือภาพ  
ผสมผสานชุด อาหาร เครื่องดื่ม สวนสาธารณะมาติดแทนน่าจะดีกว่า.

ผู้เขียนเนื่องจากเป็นนิสิตเก่า ขอให้แนวทางข้อมูลในโอกาสข้างต้นนี้เพื่อเป็นประโยชน์ไว้  
บ้างนะครับ.